

ĐÔNG HƯNG

Quản lý tân binh trước ngày nhập ngũ

Để bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2018, huyện Đông Hưng đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý tân binh trước ngày nhập ngũ.

Ông Nguyễn Xuân Nguyên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Minh Tân cho biết: Toàn xã có 90% thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) đi làm ăn xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Năm nay Minh Tân được huyện giao 9 chỉ tiêu, so với số được sức khỏe thì địa phương không lo thiếu quân nhưng để bảo đảm công bằng, Hội đồng NVQS xã vẫn tiếp tục kêu gọi thanh niên về khám tuyển. Nhiều thanh niên đi làm ăn xa về nghỉ tết đã tranh thủ lên khám tuyển theo quy định. Từ nay đến ngày nhập ngũ không còn nhiều, địa phương tiếp tục gặp gỡ, động viên; đồng thời, quản lý chặt chẽ số thanh niên đã trúng tuyển để bảo đảm quân số, sức khỏe trước ngày tổng quân.



Thanh niên Đông Hưng tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018.

Không chỉ ở Minh Tân mà nhiều địa phương của huyện Đông Hưng cũng gặp khó khăn trong việc động viên thanh niên đi làm ăn xa về khám tuyển NVQS. Vì vậy, tỷ lệ thanh niên tham gia khám tuyển NVQS của huyện chỉ đạt gần 50% so với số điều khám. Thường tá Đặng Văn Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Để chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng là tiêu chí hàng đầu trong công tác giao, nhận quân. Chất lượng và sức khỏe thanh niên năm nay tốt hơn so với các năm trước. Qua khám tuyển, có 235/755 thanh niên đạt sức khỏe loại 1, 2, còn lại 214 thanh niên đạt sức khỏe loại 3. Ngoài ra, có 11 thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học; 12

thanh niên là con cán bộ, đảng viên. So với chỉ tiêu 355 tân binh được tỉnh giao, số thanh niên được sức khỏe của huyện Đông Hưng bảo đảm đạt 132%. Hiện nay, nhiều thanh niên đi làm ăn xa trở về đã khám tuyển nên tỷ lệ thanh niên đạt sức khỏe của huyện sẽ tiếp tục tăng.

Theo đồng chí Chính trị viên, bản khoản hiện nay chính là các thanh niên trúng tuyển và xuất đơn xét có thể sẽ gây nên những sự việc đáng tiếc như tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật...

Đặc biệt, việc uống rượu, bia giao lưu, liên hoan với gia đình, bạn bè trong những ngày tết sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe các cháu. Những trường hợp như vậy sẽ bị loại, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tiếp động viên, danh sách với các đơn vị nhận quân. Vì thế, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo cơ quan quân sự các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở gia đình và đồng viên thanh niên trúng tuyển vui xuân, đón tết lành mạnh,

giữ gìn sức khỏe. Bên cạnh đó, huyện và các địa phương còn tổ chức gặp mặt, giao lưu và vận động thanh niên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Cùng với đó, thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh của từng thanh niên, kịp thời động viên, chia sẻ để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Ngày hội tổng quân năm 2018 sắp tới, chúng tôi đang tích cực chuẩn bị các hoạt động giao lưu văn nghệ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các em không ham vui, lạm dụng rượu, bia để bảo đảm sức khỏe.

Giúp thanh thiếu nhi sống đẹp

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng các cấp bộ đoàn thực hiện trong thời gian qua. Các mô hình, cách làm mới, phù hợp hơn đã giúp công tác tuyên truyền, giáo dục thực sự hiệu quả, giúp thanh thiếu nhi sống đẹp hơn.



Tổ chức tham quan các địa chỉ văn hóa, cách mạng, lịch sử là một trong những hoạt động tuyên truyền, giáo dục hiệu quả.

Các cấp bộ đoàn đã từng bước đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... cho thanh thiếu nhi. Việc tuyên truyền không chỉ tập trung vào những đối tượng tiêu biểu, tích cực mà còn mở rộng tới đối tượng thanh niên công nhân, thanh niên chậm tiến... Công tác giáo dục truyền thống được tổ chức thường xuyên gắn với sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị. Nhiều hoạt động giáo dục truyền thống đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng như: các hoạt động tuần "Đền ơn đáp nghĩa", lễ thắp nến tri ân

các anh hùng liệt sĩ; tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tham quan các di tích lịch sử, nhà truyền thống...

Tại Tiên Hải hoạt động kết nối thanh niên, đội viên tại các khu di tích lịch sử, địa điểm văn hóa hay tham gia vệ sinh môi

trường tại các nghĩa trang liệt sĩ, thấp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ vào ngày rằm, mừng một... đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Anh Bùi Thanh Lịch, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Thông qua những hoạt động này đã tiếp thêm động lực,

tinh thần cho đoàn viên, đội viên để cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện, hăng hái tham gia các hoạt động tại trường, lớp và địa phương.

Nói về những cách làm trong công tác tuyên truyền, giáo dục, anh Phạm Xuân Thủy, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh chia sẻ: Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đoàn khối đã có những mô hình hiệu quả như: thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp trong cơ quan; đưa các nội dung, chuyên đề học tập về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt; tuổi trẻ các cơ sở phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Năm 2017, Đoàn khối đã có 254 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Việc có thêm nhiều đảng viên trẻ tham gia hoạt động đoàn là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng sinh hoạt đoàn ở các cơ quan, đơn vị, từ đó tiếp tục phát hiện bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền

nhập ngũ năm nay với trị giá 1 triệu đồng/suất. Đối với 28 thanh niên trúng tuyển NVQS có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương đã kịp thời giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần. Các cơ quan, đơn vị đã liên hệ cơ quan, doanh nghiệp có thanh niên nhập ngũ cam kết bảo đảm việc làm cho các quân nhân sau khi hoàn thành NVQS trở về.

Anh Hoàng Ngọc Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thăng Long cho biết: Đoàn Thanh niên xã luôn phối hợp tích cực với cơ quan quân sự xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Cùng với đó, thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh của từng thanh niên, kịp thời động viên, chia sẻ để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Ngày hội tổng quân năm 2018 sắp tới, chúng tôi đang tích cực chuẩn bị các hoạt động giao lưu văn nghệ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các em không ham vui, lạm dụng rượu, bia để bảo đảm sức khỏe.

Phấn khởi vì trúng tuyển NVQS là tâm trạng chung của các thanh niên huyện Đông Hưng trước ngày nhập ngũ, em Trần Thanh Trung, thôn Duy Tân, xã Minh Tân là một trong số đó. Trung chia sẻ: Sau khi tốt nghiệp THPT, em đã xin vào làm tại một công ty giày da, mức thu nhập tương đối ổn định. Nhưng được bố mẹ động viên đi bộ đội nên khi có thông báo khám tuyển em rất vui, vì hơn khi mình đã trúng tuyển và sắp được khoác trên mình bộ quân phục người lính. Là thanh niên, em mong được cống hiến sức trẻ cho đất nước rồi sau đó sẽ về tiếp tục lo cho cha mẹ và gia đình. Tin rằng, môi trường quân đội sẽ giúp em trưởng thành hơn.

TẮT ĐẠT

Bảo đảm an toàn thực phẩm những ngày đầu xuân

(nhandan.com.vn) Nhằm tiếp tục bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội xuân 2018, Cục ATTP (Bộ Y tế) kêu gọi người dân cần chủ động hợp tác với các cơ quan chức năng khi phát hiện các loại thực phẩm nghi ngờ là hàng nhái, hàng giả cũng như các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm ATTP để cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, giám sát và kịp thời ngăn chặn.

Cục cũng khuyến cáo người dân, khi mua sắm thực phẩm cần lưu ý: Nguyên tắc cơ bản là lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ, ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng, có nhãn mác thông tin đầy đủ, không hỏng mốc, không có mùi khó chịu.

Người tiêu dùng cũng cần hết sức thận trọng với các loại thực phẩm có màu sắc bất mắt vì có thể những sản phẩm này có chứa phẩm màu, phụ gia độc hại cho sức khỏe. Khi lựa chọn bánh kẹo lưu ý chọn mua các sản phẩm đã được công bố phù hợp quy định ATTP; quan sát kỹ thông tin trên bao bì (nơi sản xuất, ngày sản xuất, ngày hết hạn, thành phần, cách bảo quản sản phẩm). Nếu mua giò quai cần chú ý chất lượng bánh kẹo bên trong giò.

Trước đó, Cục ATTP vừa có thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa (kể từ ngày 13/2/2018) đối với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU (số lô sản xuất: 010118; ngày sản xuất: 020118; hạn sử dụng: 020121) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Bình Minh (địa chỉ ghi trên nhãn: số 112 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội; địa điểm lấy mẫu tại kho của công ty: Lô 18 Liên kế 17 khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội). Lô sản phẩm nêu trên tạm dừng lưu thông vì có kết quả kiểm nghiệm không đạt chất lượng. Cục ATTP đã có thông báo đến chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố, Ban Quản lý ATTP Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng để giám sát.

Đi bộ - biện pháp đơn giản để xác định bệnh mất trí nhớ

(vietnamplus.vn) Các nhà khoa học Đức mới đây đã phát triển cách chẩn đoán chính xác 2 loại bệnh về mất trí nhớ thông qua một bài kiểm tra đi bộ đơn giản giúp bệnh nhân có thể có cách chữa trị sớm.

Nghiên cứu công bố ngày 21/2 trên tạp chí Neurology cho thấy tốc độ đi bộ của một người khi đang cùng lúc làm một động tác khác có thể giúp phân biệt người đó bị mắc bệnh nào ứng thủy áp suất bình thường vô căn (INPH) hay liệt trên thần kinh tiến triển (PSP), 2 loại bệnh về sa sút trí tuệ.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ y khoa Charlotte Selge cho Đại học Ludwig Maximilian ở Munich, Đức, cho biết điều quan trọng của việc phân biệt hai căn bệnh này là người mắc bệnh INPH vẫn có thể điều trị được và sức khỏe có thể cải thiện, song thường không được chẩn đoán do có các triệu chứng tương tự PSP. Trong khi hiện diện có thuốc đặc trị cho bệnh PSP, nhưng nếu được chữa trị kịp thời và thường xuyên, bệnh nhân có thể giảm được các triệu chứng khó chịu.



Nghiên cứu được tiến hành với 27 người mắc bệnh INPH và 38 người mắc PSP cùng 38 người có sức khỏe bình thường ở cùng độ tuổi và giới tính. Tất cả những người tham gia đều có thể đi ít nhất 9 mét mà không cần khựng đi bộ hay gặp hỗ trợ với 3 tốc độ: chậm, bình thường và nhanh hết sức. Sau đó, họ tiếp tục được yêu cầu vừa đi vừa đếm ngược và cuối cùng là vừa đi vừa bị khay.

Đánh giá cách đi hay tốc độ của những người tham gia, các chuyên gia nhận thấy việc vừa đi bộ vừa đếm ngược làm giảm tốc độ đi của những bệnh nhân PSP nhiều hơn những người mắc bệnh INPH. Cụ thể, tốc độ đi của người bị PSP giảm tới 34% trong khi những người bị INPH chỉ giảm 17%. Người mắc bệnh PSP cũng gặp khó khăn với việc vừa đi vừa bị khay, khác hoàn toàn với những người bị INPH. Chỉ với bài kiểm tra về đi bộ, các nhà nghiên cứu đã có thể phân biệt bệnh PSP và INPH với độ chính xác lên tới 82%. Nếu sử dụng hết cả hai bài kiểm tra về kết hợp động tác, độ chuẩn xác lên tới 97%.

XUÂN PHƯƠNG

Bệnh viện tuyến huyện đầu tiên làm chủ kỹ thuật mổ nội soi

Là một trong ba bệnh viện đa khoa tuyến huyện trong tỉnh thực hiện dự án Norred (dự án hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc và đồng bằng sông Hồng thuộc dự án ODA tài trợ bởi World Bank), đến nay, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương là đơn vị đầu tiên làm chủ kỹ thuật mổ nội soi. Kết quả này không chỉ góp phần nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ mà còn giúp cho người dân có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao.

nội soi thành công cho 2 bệnh nhân bị viêm ruột thừa. Sau hai ca mổ nội soi thành công, đến nay, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương đã thực hiện phẫu thuật bằng phương pháp nội soi cho 4 bệnh nhân đều bị bệnh viêm ruột thừa. Anh Nguyễn Văn Mạnh, thôn 5, xã Vũ Thăng, bệnh nhân thứ tư được mổ bằng phương pháp nội soi cho biết: Sáng ngày 5/2/2018, em vào viện trong tình trạng bụng đau dữ dội. Sau khi được các bác sĩ khám và chẩn đoán bị viêm ruột thừa, đầu giờ chiều cùng ngày em được đưa vào phòng mổ ngay. Mổ nội soi nên em không cảm thấy đau, chỉ sau 5 ngày em được bác sĩ cho xuất viện.

bệnh nhân và thân nhân người bệnh cũng là niềm vui của cán bộ y tế chúng tôi. Đơn vị triển khai kỹ thuật mới và trong quá trình khám và điều trị bệnh góp phần nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ và hỗ trợ phần nào chi phí cho đối tượng khám chữa bệnh BHYT, nhất là đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Phấn khởi hơn là chúng tôi đã chia sẻ, góp phần giảm tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên, giúp cho người dân giảm chi phí trong quá trình điều trị bệnh.

Có được sự đột phá trong việc ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương đã chủ động đầu tư cả về cơ sở vật chất và nhân lực. Trước khi



Ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương thực hiện phương pháp mổ nội soi.

tiếp nhận các thiết bị y tế hiện đại của dự án Norred, đơn vị đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp phòng mổ đáp ứng theo yêu cầu. Đặc biệt, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tuyển chọn và cử cán bộ, y bác sĩ đi bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau các khóa tập huấn, đào tạo, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh để nhận chuyển giao kỹ thuật và triển khai thực hiện phương pháp mổ nội soi tại Bệnh viện nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh và giúp cho ê-kíp kỹ thuật thuần thực hơn về chuyên môn. Đến nay, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương đã làm chủ kỹ thuật mổ nội soi không chỉ trong can thiệp cắt ruột thừa, túi mật mà còn điều trị cắt thoát vị, u nang buồng trứng... Đơn vị tiếp tục cử cán bộ đi học và phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Thái Bình nhận chuyển giao các kỹ thuật mổ nội soi trong bệnh sản và

mở rộng các danh mục kỹ thuật mổ nội soi của Bệnh viện trong chương trình của dự án. Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương tiếp đón, khám và điều trị cho hơn 10 vạn bệnh nhân. Riêng năm 2017, đơn vị đã khám và điều trị cho gần 130.000 lượt người. Giám đốc Bệnh viện Trần Huy Quân cho biết thêm: Nhằm thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, ngoài tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật y khoa, thời gian qua, đơn vị đã huy động mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất như: khu nhà chờ của bệnh nhân và người thân, khu khám bệnh, phòng bệnh, khu điều trị nội trú đồng y, các phòng chức năng và một số trang thiết bị hiện đại với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Bệnh viện cũng quy hoạch, trồng hệ thống cây xanh, khu xử lý rác thải y tế nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp phục vụ hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.

KHẮC ĐUẦN